



## {Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin, Al ham du lil lah làm đầy chiếc cân; Sub ha nol loh và Al ham du lil lah làm đầy khoảng trống giữa trời và đất

Ông Abu Malik Al-Ash'ari thuật lại lời của Thiên Sứ của Allah ﷺ: {Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin, Al ham du lil lah làm đầy chiếc cân; Sub ha nol loh và Al ham du lil lah làm đầy khoảng trống giữa trời và đất, lễ nguyện Salah là hào quang, Sadaqah là bằng chứng, lòng kiên nhẫn là ánh sáng, Qur'an là sự biện hộ cho người hoặc tố cáo người, mỗi người đều bán linh hồn mình mỗi sáng và có người cứu được nó và có người hủy hoại nó.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết: Sự thanh tẩy cơ thể được thực hiện bằng Wudu' và tắm, và đó là một điều kiện trong lễ nguyện Salah. Lời {Al ham du lil lah làm đầy chiếc cân} là lời ca ngợi, tán dương Allah, mô tả Ngài với các thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối; vào Ngày Phán Xét nó được cân và nó sẽ làm đầy chiếc cân công đức. Lời {Sub ha nol loh và Al ham du lil lah} loại bỏ khỏi Allah mọi khuyết điểm và mô tả Ngài với các thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối phù hợp với sự Tối Cao và Siêu Việt của Ngài, cùng với tình yêu và sự tôn vinh Ngài, và nó phủ đầy trời đất. Rằng {lễ nguyện Salah là hào quang} của người bề tôi trong tim, trên gương mặt, trong ngôi mộ và trong Ngày Phục Sinh. {Sadaqah là bằng chứng} tức bằng chứng cho đức tin chân thành của một tín đồ, nó khác với kẻ giả tạo đức tin bởi vì kẻ giả tạo đức tin không làm Sadaqah do không tin vào điều đã được hứa. {lòng kiên nhẫn là ánh sáng} - kiên nhẫn là kiềm hãm bản thân khỏi sự tức giận và phẫn nộ, nó là ánh sáng mang sức nóng và đốt cháy giống như ánh sáng của mặt trời; bởi vì kiên nhẫn là một sự khó khăn đòi hỏi sự tự đấu tranh và kiềm chế bản thân khỏi những gì nó mong muốn. Vì vậy, người kiên nhẫn luôn được soi sáng, hướng dẫn và tiếp tục trên điều đúng. Và kiên nhẫn là kiên nhẫn trong việc vâng lời Allah, tránh xa điều cấm, kiên nhẫn trước những tai họa và khó khăn trong cuộc sống. {Qur'an là sự biện hộ cho người} thông qua việc xướng đọc Qur'an và áp dụng theo {hoặc tố cáo người} khi bỏ rơi nó bằng cách không xướng đọc và tuân theo. Sau đó, Nabi ﷺ cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều tản ra khắp nơi sau khi thức dậy và rời khỏi nhà để làm những công việc khác nhau. Trong số họ, có người đi đúng hướng trên con đường vâng lời Allah và vì vậy họ giải thoát linh hồn mình khỏi Ngục Lửa; và trong số họ có người đi chệch hướng, rơi vào con đường bất tuân và vì vậy họ hủy diệt linh hồn mình bằng việc đẩy nó vào Ngục Lửa.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

